



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 457

ngày 11 tháng 4 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Quân Bình

*Quân bình tâm thức sớm an yên
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt
Quý thương Trời Phật sống an yên*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01/02/04 đến 07/02/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiên đường

- 1) Thực hành đến đích là sao?
- 2) Bố thí chơn ngôn là sao?
- 3) Tại sao tự ái và không chịu nói sự thật?
- 4) Chối sự thật có hại gì không?
- 5) Chân lý là sao?
- 6) Thời tiết thay đổi thì tâm người có phải theo không?
- 7) Tâm thức của con người có chống sự nóng lạnh hay không?

<p>1) Singapore, 01/02/04 <i>Hỏi: Thực hành đến đích là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành đến đích là khai tâm mở trí, xuất chơn ngôn</p> <p>Kệ: <i>Bố thí chơn ngôn tự rước về Đường tu vô tận tự về quê Chơn ngôn bố thí không giờ dứt Mệt mỗi chẳng còn tự giải mê</i></p>	<p>2) Singapore, 02/02/04 <i>Hỏi: Bố thí chơn ngôn là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa bố thí chơn ngôn là nói sự thật</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiền giác thuyết chơn ngôn Tiến hoá độ tha lý trí tồn Qui hội tình người tâm thức giác Hành thông chơn pháp vẫn sanh tồn</i></p>
<p>3) Singapore, 03/02/04 <i>Hỏi: Tại sao tự ái và không chịu nói sự thật?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì muốn che dấu tánh hư tật xấu</p> <p>Kệ: <i>Tập quán xấu gieo ý tưởng xấu Khổ tâm muốn tránh tự ưu sâu Biết mình động loạn không mình chánh Tự ái tham lam tự tạo sâu</i></p>	<p>4) Singapore, 04/02/04 <i>Hỏi: Chối sự thật có hại gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa chối sự thật rất có hại cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Gian dối không nên có hại tâm Điều lành không đạt tự sai lầm Tâm thân bất ổn tạo thêm lầm Đi đứng không yên tự hại tâm</i></p>
<p>5) Singapore, 05/02/04 <i>Hỏi: Chân lý là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa, chân lý là sự thật không bao giờ thay đổi</p> <p>Kệ: <i>Chơn lý nguyên văn chẳng sửa sai Thực hành chất phát không thay đổi Y lời không đổi chung đường lối Tiến hóa không ngừng chẳng đổi thay</i></p>	<p>6) Singapore, 06/02/04 <i>Hỏi: Thời tiết thay đổi thì tâm người có phải theo không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thời tiết thay đổi thì tâm người cũng phải theo tùy theo nguyên khí lạnh hay nóng đó thôi.</p> <p>Kệ: <i>Nguyên khí nóng lạnh uyển chuyển hành Đạo đời rõ rệt điều mình chánh Thâm sâu tiến hóa chuyển khai màn Thay đổi hoài hoài trí phát quang</i></p>
<p>7) Singapore, 07/02/04 <i>Hỏi: Tâm thức của con người có chống sự nóng lạnh hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tâm thức của con người có khi chống lại sự nóng lạnh của Trời và Đất.</p> <p>Kệ: <i>Thiên cơ nóng lạnh tùy duyên chuyển Nóng lạnh khai thông trí vượt xuyên Duyên đạo tình đời trong thuận nghịch Giúp mình hiểu họ tự mình xuyên</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

TP HCM, ngày 18.12.1999

Kính thưa Thầy,

Con viết bức thư này kính gửi Thầy khi con đang ở trong một tâm trạng bất an, lòng con đầy lo lắng. Cuộc đời tu học của con may mắn được Thầy giáo dục, con cũng hiểu đôi điều, nhưng khi đứng trước nạn tai sao lòng con bỗng cảm thấy yếu hèn, lo sợ.

Con không biết nghiệp lực của con thế nào mà sao tim con hồi hộp hoài. Đây là linh tính báo trước điều không may hay chỉ là sự yếu hèn của tâm đời. Kính mong Thầy giáo huấn và cứu giúp con một phen vì con cảm thấy đuối sức quá.

Ngoài ra việc tu tập của con thường khó khăn, vì khi ngồi công phu con bị lắc ở eo lưng và cổ rất nhiều, có khi không ngồi công phu trọn vẹn được, phải nằm làm Chiếu Minh rồi ngủ. Hoặc trước khi công phu con phải thờ Pháp Luân Thường chuyển trước thì có thể mới yên để hành tiếp các pháp Niệm, Soi Hồn.... Làm như vậy không đúng trật tự, con không biết có sao không ? Ban ngày, dù mới ngủ dậy, nếu con tập trung niệm Phật thì hai mắt cứ như muốn nhắm nghiền lại giống như buồn ngủ dữ lắm. Con có bị trước hay tà khí áp đảo hay không ?

Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Cuộc đời khổ quá, muốn tìm về nơi thanh nhẹ mà tu tập không xong, con thấy buồn quá. Sợ lỡ một kiếp người.

Con xin kính chúc Thầy an khang.

Kính thư,

Con.

L V Đ

F V, ngày 18/1/2000

V Đ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18/12/1999 được biết tâm con bất an, thần kinh bất ổn, lo lắng và sợ sệt vì con hướng ngoại, tạo động trong nội tâm. Ngược lại con bằng lòng dẫn thân hành pháp thì sẽ giải được những phần không cần thiết, và nó giảm được sự lo âu bất chánh.

Tim con yếu không yên, biến thể của nó sẽ tạo ra nhiều bệnh như máu cao, tiểu đường và hồi hộp. Con cần xem bác sĩ điều trị một thời gian sẽ khỏi. Về Pháp Luân Thường Chuyển thì phải có ý niệm đầy rún, đầy ngực và tung lên bộ đầu. Nếu niệm Phật hai mắt nhắm nghiền giống như buồn ngủ dữ lắm, thì cứ chú ý ánh sáng ngay trung tim chơn mày và tiếp tục niệm Phật là đúng, từ đó con sẽ nhẹ và sẽ xuất phát ánh sáng, càng ngày sẽ càng nhẹ và bớt lo âu.

Chúc con thực hành trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Khóa Sống Chung TÂN NIÊN và THIÊN CA từ ngày 30/12/2004 đến ngày 3/1/2005.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý bạn, Đức Thầy đã cho phép chúng ta tổ chức một Khóa Sống Chung Tân Niên, và Thiên Ca Tiếng Trống Xây Dựng, từ ngày 30/12/2004 đến ngày 3/1/2005 để mừng Tân Niên và Chúc Thọ Đức Thầy.

Sau đây là chi tiết về khoá sống chung Tân Niên & Chúc Thọ

Đức Thầy:

Địa Điểm: MARRIOTT Hotel, Anaheim, ngay bên cạnh Anaheim Convention Center, Disneyland và Little Saigon, là một nơi rất sinh động và được rất nhiều du khách đến viếng thăm hằng năm.

A. PHIẾU GHI DANH dành cho các bạn đạo ở khách sạn và sinh hoạt chung :

Phòng 4 người + Sinh Hoạt : 295\$/1 người

Phòng 3 người + Sinh Hoạt: 340\$/1 người

Phòng 2 người + Sinh Hoạt: 435\$/1 người

Trẻ em dưới 12 tuổi ở phòng 4 người: 210\$

Trẻ em dưới 12 tuổi ở phòng 3 người: 255\$

Số Người: 1. 2. 3. 4.	Tên Họ:	Gía tiền:
Địa Chỉ		
Số Phone		
Email		
Tổng Số Tiền		
Ghi Danh & Đặt Cọc đợt 1:	trước ngày 8/22/2004: 100\$	
Đặt Cọc đợt 2:	hạn chót ngày: 9/9/2004: phần còn lại	

***Giá ghi danh nêu trên chỉ dành cho bạn đạo ghi danh và đặt cọc **đúng hạn ky**. Trường hợp ghi tên trễ, sẽ cần thêm 25\$ mỗi người : (320\$, 365\$, 460\$)

Sở dĩ chúng tôi rất cần bạn đạo ủng hộ ghi danh sớm, để ban tổ chức có đủ tiền deposit cho hotel và hội trường thiên ca, phải đóng cùng một thời điểm (40-50%), nhưng chúng tôi cũng thông cảm nỗi khó khăn của nhiều bạn đạo trong năm nay, cho nên cũng phải tìm cách xoay sở mượn tiền trước để có thể gia hạn thời điểm nhận tiền đặt cọc cho các bạn đạo. Kính mong các bạn thông cảm cho nỗi khó khăn của ban tổ chức thiên ca.

*** Chi phí gồm có:

- tiền phòng bốn đêm, kể luôn taxes & tiền tips của người khuân vác hành lý (porters),
- ăn trưa nhẹ 2 buổi, ngày 31/12/04 & 1/1/05
- tiệc đón giao thừa thứ sáu , và tiệc Chúc Thọ của Đức Thầy vào tối thứ bảy.

B. **PHIEUGHI DANH** dành cho các bạn đạo địa phương chỉ dự các buổi Sinh Hoạt Chung & Chúc Thọ Đức Thầy là :

C. 170\$ gồm:

D.

- hai buổi tiệc tối đón giao thừa và Chúc Thọ Đức Thầy
- Sinh hoạt chung thứ sáu 31/12/2004 và thứ bảy 1/1/2005.
(không ở khách sạn)
- Trẻ em dưới 12 tuổi: 85\$

Tên Họ:		170\$/1người
1.		
2.		
Địa Chỉ:		
Số điện thoại:		
Email:		
Tổng số tiền:		

Xin lưu ý: Để được hồi báo, xin các bạn nhớ ghi rõ số điện thoại, nếu ở trong xứ Mỹ, hoặc email. Về chi tiết đưa đón tại phi trường, chúng tôi sẽ thông báo sau.

Được biết khách sạn Marriott, Anaheim là một khách sạn đã thường đoạt giải nhất về điểm “Phục Vụ và Tiện Nghi” so với các khách sạn Marriott khác ở toàn quốc, ban tổ chức đặc biệt kêu gọi các bạn đạo ở phương xa nên đến tham dự sống chung **dưới mái ấm đầy thanh quang điển lành của Đức Thầy**, thay vì tự túc ở ngoài. Ban Tổ Chức rất mong mỗi quý bạn đạo tham dự sống chung Tân Niên & Thiên Ca, **nên cùng vào chung sống với Đức Thầy tại hotel**. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt các bạn không thể thu xếp được, thì có thể tự túc, vì ban tổ chức chúng tôi cần phải hội đủ một số phòng thì chúng ta mới có được những giá đặc biệt của hotel dành cho chúng ta.

Các bạn tại California, xin ghi danh tại địa phương:

Trụ sở Xây Dựng VôVi

7622 23th St. A/B

Westminster, CA 92683

Tel: 1(714) 891-0889

Attention: Nguyễn Văn Minh

Email: <nvminh1@yahoo.com>

Các bạn ở xa và thuộc các tiểu bang ngoài California,

xin gửi đơn ghi danh về: (**xin lưu ý địa chỉ có thay đổi, so với thông cáo trước**)

VOVI Multimedia Communication

P.O. Box 741324

Dallas, Texas 75374-1324

Tel: 1(877) for-VOVI, - Email: vovimedia@yahoo.com

Tất cả checks, xin đề payable to:

VO-VI Multimedia Communication

Đặc biệt các bạn đạo Âu Châu có thể ghi danh với anh Dominique Minh Tâm tại thiền viện Qui Thức như thông lệ, vì anh sẵn sàng tiếp tay nếu các bạn thấy thuận tiện hơn.
Dominique Minh Tâm, t/v Qui Thức: 04-50-70-83-55.

Ở Úc Châu, các bạn có thể liên lạc ghi danh với anh Lê Tấn Quốc, thuộc thiền đường Cứu Sinh, địa chỉ như sau:

4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152, Australia
Tel/Fax : +61 8 9450 7416
Mobile: 0422 091 358
Email: maxle@iinet.net.

Chúng tôi kính mời quý vị tham gia tích cực, đông đảo để buổi sum họp Tân Niên và Chúc Thọ của Đức Thầy được thêm phần long trọng.

Ngày thiền ca sẽ nhằm vào ngày chủ nhật 2/1/2005. Về chi tiết thiền ca, chúng tôi sẽ thông báo riêng.

Trân Trọng Kính Mời,
Hội Ai Hữu Vô-Vi Nam California và Vô-Vi Multimedia Communication

Thông Báo của UBTCĐH Tình Trời Tận Độ 2004 Tại Honolulu, Hawaii

Kính thưa Quý Bạn Đạo,

Xin quý bạn lưu ý về các thời hạn chót sau đây để giúp BTC tiện việc sắp xếp cho Đại Hội:

- 1) Hạn chót đóng tiền cho quý bạn đạo đã ghi danh đi TOUR 5 ngày trên các đảo: **15 tháng 4 2004.**
- 2) Hạn chót đóng tiền lệ phí đợt 2 là **ngày 31 tháng 5 năm 2004 (trước ngày 1 tháng 6 năm 2004).**
- 3) Vì BTC cần biết số người ở trước và sau đại hội tại khách sạn ALA MOANA Hotel, xin quý bạn nào chưa ghi danh và muốn ở khách sạn vui lòng thông báo cho BTC càng sớm càng tốt trước hạn chót đóng tiền đợt 2 (tức **ngày 31 tháng 5 năm 2004**).
- 4) Xin quý bạn đạo thông báo cho BTC giờ đến và ra về **trước ngày 30 tháng 6 năm 2004** để chúng tôi có đủ thì giờ lo vấn đề đưa rước tại phi trường cho các bạn đạo ghi danh ở khách sạn Ala Moana (Xin xem phiếu ghi danh đưa đón đính kèm).

Để tránh những rắc rối khi làm thủ tục lên tàu, xin quý bạn lưu ý về các giấy tờ cần thiết để lên tàu. Hãng tàu sẽ không hoàn trả lại tiền trong trường hợp quý bạn không đủ giấy tờ để đi tàu.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Vì thủ tục lên tàu (EMBARKATION) cũng giống như đi máy bay, quý bạn sẽ phải trình giấy tờ cho sở di trú Mỹ trước khi lên tàu.

Xin quý bạn lưu ý về các giấy tờ cần thiết như sau:

- 1) Bạn đạo có quốc tịch Mỹ (US Citizens) cần có sổ thông hành có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày tàu về lại bến Hawaii (đến 6 tháng 3 năm 2005) và một Picture ID (thẻ căn cước như bằng

lái xe có chụp hình hay một ID có hình cấp bởi một cơ quan chính phủ) (government issued valid ID). *Government ID chỉ cần thiết cho quý bạn trên 16 tuổi.*

- 2) Bạn đạo thường trú tại Mỹ (US Permanent Residents) có thẻ xanh (Alien Registration Card) cần đem theo thẻ xanh (Form-551) và một Picture ID (thẻ căn cước như bằng lái xe có chụp hình hay một ID có hình cấp bởi một cơ quan chính phủ)
- 3) Bạn đạo ở ngoài nước Mỹ (Canada và các quốc gia khác) cần có sổ thông hành có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày tàu về lại bến Hawaii (đến 6 tháng 3 năm 2005)
- 4) Bạn đạo có quốc tịch: France, Germany, Australia (Úc), Belgium, Denmark, Italy, Japan, Luxembourg, Monaco, Norway, Singapore, Switzerland, United Kingdom, có quyền thăm viếng nước Mỹ không cần xin visa nhập cảnh trong trường hợp lưu trú dưới 90 ngày - với điều kiện mua vé máy bay khứ hồi và có sẵn để trình cho nhân viên di trú (Immigration Officer) nếu cần khi làm thủ tục nhập cảnh tại phi trường.

LƯU Ý

Kể từ ngày 1-10-2003, bạn đạo từ các nước kể trên cần có thông hành loại mới (machine-readable passport, passeport à lecteur optique) - nếu không có thông hành loại mới, quý bạn sẽ cần phải xin visa vào Mỹ.

- 5) Bạn đạo cư ngụ ngoài nước Mỹ và không thuộc các quốc gia ở phần 4 xin liên lạc với tòa lãnh sự Mỹ (American Consulate) tại quốc gia mình cư ngụ để xin visa nhập cảnh vào Mỹ. Thông thường là phải xin visa class B-2/Multiple entry. Khi lên tàu phải trình visa, passport, và Form I-94 (giấy nhập cảnh vào nước Mỹ).
- 6) Xin quý phụ huynh lưu ý: Theo luật mới, tất cả trẻ em phải có thông hành (passport) riêng – dù là trẻ em dưới 2 tuổi và đi theo cha mẹ.

BTC sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn đạo thiếu giấy tờ cần thiết và bị hãng tàu từ chối không tham dự du thuyền được.

GIÁ VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI KHI MUA CHO NHÓM 10 Người (đã bao gồm thuế):

Để giúp quý bạn nào chưa mua vé máy bay, và có thể đi một nhóm 10 người hay trên 10 người, sau đây là giá vé (GROUP Price) của Hãng Hawaiian Airlines:

Hawaiian Airlines

Group fares (for 10 people or more)

Tel. 1-800-367-8058

San Francisco – Honolulu (non-stop) USD 360.70

Los Angeles – Honolulu (nonstop) USD 360.69

San Diego – Honolulu USD 370.75

Sacramento – Honolulu USD 355.70

Portland – Honolulu USD 400.75

Seattle – Honolulu USD 410.76

Las Vegas – Honolulu USD 404.38

Thành thật cảm ơn quý bạn, và ước mong sẽ gặp quý bạn đông đủ tại Đại Hội Tình Trời Tận Độ,

Kính thư,
UBTCĐH

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác Nguyễn Thị Kim Như, là thân mẫu của bạn đạo Trần Thị Kim Phượng, vừa từ trần ngày 4 tháng 4 năm 2004 vào lúc 6:0pm chiều tại Saigon, Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.

BCH Hội AHVV Dallas/ Ft. Worth kính báo

2) Gia đình chúng tôi xin khắp báo cùng tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa: Mẹ, Mẹ vợ chúng tôi là cụ bà ANNA LE THI HOI đã mệnh chung vào lúc 4:00 chiều ngày thứ tư, ngày 7 tháng 4 năm 2004 tại Fountain Valley Hospital, California, hưởng thọ 78 tuổi.

Linh Cuu quan tại: PEEK FAMILY FUNERAL HOME

7801 BOLSA AVE

WESTMINSTER, CA 92683 PHONE: (714) 893-3525

Xin tất cả cùng hướng tâm cầu nguyện cho Linh Hồn cụ bà ANNA LE THI HOI được về hầu Chúa.

Chân thành cảm tạ tất cả quý vị.

Thay mặt gia đình

NGUYEN THI LE HUONG & DAO BA MANH

THƠ

HẸN GẶP NHAU Ở DISNEYLAND LITTLE
SAIGON 1 -1 -2005

TIẾNG TRỐNG LONG HOA LỬA BẬP BÙNG
KỸ NGUYÊN KHAI MỞ VÔ VI BUNG
THIÊN ĐƯỜNG XÂY DỰNG ĐỒNG TU TIẾN
BỐN BIỂN NĂM CHÂU TIẾNG TRỐNG THÙNG
CẮT CẮT KHỔ ĐAU BUÔNG TRƯỚC KHÍ
THÙNG THÙNG ẤM ÁP SỐNG THIÊN CHUNG
HAI KHÔNG KHÔNG NĂM GÀ GÁY SÁNG
TIẾNG TRỐNG MUÁ LÂN PHÁO NỔ ĐÙNG
5 THÀNH CỬ CHI 29-3-2004 TĐVVVN

=====

TU SAI KHÔNG TIẾN

(Vui họa y vận bài thơ Hẹn Gặp Nậu Ở Disneyland Little Saigon của Huỳnh Thành)

TU KHÔNG KHAI MỞ ÓC LÒNG BÙNG
ĐẦU NHIỄM TRƯỚC Ô NHỨC MUỐN BUNG
KHỬ TRƯỚC KHÔNG XONG THẬT KHÓ TIẾN
LƯU THANH CHẴNG ĐƯỢC TRÍ ĐÓNG THÙNG
ĐÙNG ĐÙNG LỬA GIẬN HAO TỔN KHÍ
NGỘT NGỘT ÂM U TÁNH MỆNH CHUNG
MÊ ĐẠO HÀNH SAI KHÔNG THẤY SÁNG
NGŨ HÀNH TRƯỚC ĐIỂN - NHẬP - NỔ ĐÙNG
T/Đ. PHÚ NHUẬN, 29-03-2004

THIÊN ĐĂNG.

=====

THIÊN ĐĂNG QUẢ THỰC LÀ THẰNG ĐIÊN MÀ!

THIÊN xin đừng có quá mong cầu
ĐĂNG đăng đường tu rõ nhiệm mầu
QUẢ tốt cũng nhờ công khổ luyện
THỰC hành đúng đắn đạt thâm sâu
LÀ người dẫn bước tâm Chân lý
THẰNG đại thặng khôn tự giải đầu
ĐIÊN đảo khảo nhồi trong động trước
MÀ nay sớm thức tỉnh quay đầu!

PN, 26-03-2004

THIÊN ĐĂNG.

=====

THIÊN ĐĂNG KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG ĐIÊN À?

THIÊN mãi sao chưa rõ Lẽ Hằng,
ĐĂNG trình diệu vợ được gì chẳng?
KHÔNG mình Nhân Quả đành gây nghiệp,
PHẢI chịu Luật Trời phạt giáng thặng.
LÀ bởi đã tu còn vọng tưởng,
THẰNG điên mà cứ ngỡ Thiên Đăng.
ĐIÊN từ bao kiếp nay chợt tỉnh,
À, đúng là điên, chẳng ai bằng !?

PN, 26-03-2004

THIÊN ĐĂNG.

CHỜ BẠN CHUNG THIÊN Ở HAWAI 2004.

Ham ăn mê ngủ nhất trên đời,
Nhậu nhẹt lu bù tửu sắc chơi,
Bụng bự lòng tham cười sung sướng,
Đau tim mệt trí khóc kêu Trời.
Quên Tu quên bạn quên Hành Pháp,
Nhớ bạc nhớ tiền nhớ lỗ lời.
Sóng nhạc, Thiên Ca lời nhắc nhở,
"Tình Trời Tận Độ" thuyên rong chơi.

Củ Chi, 27-03-2004.

NĂM THÀNH.

HAWAI CHỜ BẠN.

(Cảm tác qua Bài CHỜ BẠN CHUNG THIÊN Của Đạo Huynh NĂM THÀNH).

Ham Tu mê Đạo: nhất trên đời,
Nhậu nhẹt lu bù, chẳng ai chơi!
Bụng thanh dạ trống, đời sung sướng,
Tim trong, trí sáng : ngộ về Trời.
Gắng lên này bạn, siêng Hành Pháp,
Chốn bạc, cõi tiền, tạo lỗ lời,
Thiên Ca, Đạo nhạc, Thầy nhắc nhở,
"Tình Trời Tận Độ" Hawai mời.

SG, 30-03-2004.

TRẦN KIÊN HOA .

=====

HẠNH NGỘ PHÁP LÀNH

(Hoạ y vận bài "Chờ Bạn Chung Thiên" của Huynh 5 Thành, Củ Chi, VN.)

PHÁP THIÊN CỦA QUÍ NHẤT TRONG ĐỜI
HÀNH ĐỂ CỨU MÌNH CHẴNG PHẢI CHƠI
TIẾP ĐIỂN VÔ VI THỌ PHƯỚC PHẬT
BỘ ĐẦU KHAI MỞ HƯỞNG TÌNH TRỜI
GẶP THẦY GẶP PHÁP DUYÊN LÀNH ĐẾN

HÀNH TRIỂN KIÊN TRÌ CHẴNG DÁM LỜI
THỂ NHẬP HUYỀN MÔN BAO SỰ LẠ
THÔNG RỒI TAM GIỚI THỎA RONG CHƠI !

T/Đ. PHÚ NHUẬN, 02-04-2004

THIÊN ĐĂNG.

CÙNG ĐẾN HAWAII

(Hoạ y vận bài thơ "Chờ Bạn Chung Thiên" ở Haiwai 2004, của huynh 5 Thành, Củ Chi)

BIẾT ĐẠO, BIẾT THIÊN, CHẴNG PHÍ ĐỜI
QUI HỒI TÂM NỘI, BỚT RONG CHƠI
"TRỐNG LÒNG ĐẦY BỤNG", TÂM THANH NHE
VÍA SÁNG HỒN MINH, HIỂU LUẬT TRỜI
THIÊN ĐỊNH SIÊNG NẮNG, GẦN PHẬT THÁNH
DI ĐÀ THƯỜNG NIỆM, QUỖ MA LỜI
CON THUYỀN BÁT NHÃ, THẦY ĐƯA RƯỚC
TẬN ĐỘ ĐÀN CON, LƯỚT SÓNG CHƠI.

T/Đ. PHÚ NHUẬN, 05-04-2004

THIÊN TÂM

===

CÙNG ĐẾN HAWAII

(Hoạ y vận bài thơ "Chờ Bạn Chung Thiên" ở Haiwai 2004, của huynh 5 Thành, củ Chi)

BIẾT ĐẠO, BIẾT THIÊN, CHẴNG PHÍ ĐỜI
QUI HỒI TÂM NỘI, BỚT RONG CHƠI
"TRỐNG LÒNG ĐẦY BỤNG", TÂM THANH NHE
VÍA SÁNG HỒN MINH, HIỂU LUẬT TRỜI
THIÊN ĐỊNH SIÊNG NẮNG, GẦN PHẬT THÁNH
DI ĐÀ THƯỜNG NIỆM, QUỖ MA LỜI
CON THUYỀN BÁT NHÃ, THẦY ĐƯA RƯỚC
TẬN ĐỘ ĐÀN CON, LƯỚT SÓNG CHƠI.

T/Đ. PHÚ NHUẬN, 05-04-2004

THIÊN TÂM

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

KHÔNG NÊN LO CHUYỆN BAO ĐỒNG

“Tự tu tự tiến chẳng sai
Nếu lo thiên hạ ngày ngày khổ đau”

Các bạn bây giờ tự tu, tự tiến, tự sửa lấy mình để tiến tới thì không có bao giờ gặp sự sai lầm. Nếu chúng ta cứ nghĩ ngang nghĩ dọc, nghĩ về chuyện người này, người kia, người nọ, chuyện mình không thể gặp, không thể làm, không thể giúp được họ mà cũng suy nghĩ nữa thì “ngày ngày khổ đau”. À... chuyện của mình không lo, đi lo chuyện bao đồng.

Không phải nói như thế này là kêu người ta đi làm điều sai quấy. Không nên làm chuyện sai quấy. Chuyện căn bản mỗi người có nhân quả, có phước phần riêng biệt hết. Tùy cơ ứng biến tùy duyên trợ hành. Chúng ta chưa gặp cái chuyện đó mà chúng ta cứ nghĩ cái chuyện đó hoài, rồi cuộc rồi cũng không có thành công, chỉ tự làm đau khổ triền miên. Khi ta đau khổ, người khác dùm sự đau khổ của ta, người ta cũng cảm lòng không đau, lúc đó là đau khổ cho chung.

Cho nên chúng ta thức giấc sớm chừng nào hay chừng nấy, tự sửa lấy mình để cho người khác thấy an vui. Cũng như ta là một người cha ở trong gia đình mà biết tu luyện thì con nó mừng biết mấy, nó thấy cha mình có đủ sức khỏe, cha mình vẫn có một cái tình thương bao la lớn rộng, có một sự độ lượng cao siêu để thực thi đại sự, để đui dắt nhân loại chứ không phải làm chuyện eo hẹp. Cái đó là cái phần an ủi trong gia cang. Ngược lại cha thấy con tu cũng mừng.

Một người đi tu là làm tới cái thanh tịnh đại sự, chứ không đi làm cái chuyện tiểu sự, làm chuyện cho nhân loại, cho chúng sanh chứ không phải làm cái chuyện eo hẹp. Cho nên chúng ta không nên nghĩ chuyện ngang dọc thế gian rồi khổ. Người thì lo thời cuộc, kẻ thì lo bà con... rồi cuộc rồi sự đau khổ nó dồn dập mà không thể giải đáp, không thể giải tỏa được những cái uất khí của nội tâm thì cái bệnh do đó mà ra.

Cho nên chúng ta biết rồi: căn nào quả nấy, ai cũng có đầu óc tự động hết trọn, biết tấn biết thoái, biết tiến biết hòa, thì không có ai đại hơn ai hết. Phần nào theo phần nấy, ta đừng có vội lo, lo là sai, hư hết trọn hết trọn. Kể chết cũng như người sống, gây sự động loạn, thành ra khối ma quỷ chứ không có ích gì.
